

# Mozido ประกาศแต่งตั้ง “วินซ์ ปาดัว” เป็นรอง ประธานบริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์

ออสติน, เท็กซัส-14 ก.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

Mozido ผู้ให้บริการชำระเงินผ่านระบบดิจิทัลที่เชื่อถือได้ในระดับโลก ประกาศว่า วินซ์ ปาดัว ได้เข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์และการพัฒนา โดยมีผลในทันที

ท็อดด์ แบรดลีย์ ซีอีโอของ Mozido กล่าวว่า “วินซ์มีภูมิหลังอันแข็งแกร่งในด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มและผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยไหวพริบทางธุรกิจอันเฉียบแหลม และผลงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของเรา ประวัติการทำงานของเขาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาด โดยอาศัยการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีให้เข้ากับธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และในฐานะผู้นำคนสำคัญ ประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในอุตสาหกรรมของเขาจะช่วยผลักดันเราสู่ความสำเร็จในอนาคตอย่างแน่นอน”

วินซ์ ปาดัว มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในการขับเคลื่อนนวัตกรรมให้กับบริษัทชั้นนำหลายแห่ง อาทิ IBM (Watson and Tivoli), Dell และ Intel โดยเขาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นเยี่ยม รวมทั้งเปิดตัวผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มที่ประสบความสำเร็จมากมาย ในการทำงานกับ IBM Watson Group นั้น ตำแหน่งสุดท้ายของเขาคือการเป็นผู้นำในการพัฒนาและวางกลยุทธ์สำหรับแพลตฟอร์มและผลิตภัณฑ์ของ IBM Watson นอกจากนี้ เขายังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างโดดเด่น ด้วยการปฏิวัติการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ของธุรกิจและลูกค้า โดยอาศัยการสนับสนุนจากการเรียนรู้ในด้านเครื่องจักรกล ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีคือกนิฟคอมพิวติง นอกจากนี้ยังประสบความสำเร็จในด้านการออกแบบ สร้าง และส่งมอบ Watson Developer Cloud ที่ตอนนี้ได้กลายเป็นพื้นฐานของกลยุทธ์ IBM Cognitive Business ไปแล้ว

ขณะเดียวกัน เขายังเคยเป็นผู้บริหารและผู้ก่อตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพหลายแห่ง อาทิ IPivot ผู้บุกเบิกการให้บริการชำระเงิน ซึ่งถูก Intel ซื้อกิจการไปเมื่อปี 2542 นอกจากนี้ เขายังก่อตั้ง WireCACHE ในปี 2544 ที่ประสบความสำเร็จในการนำเสนอตัวเร่งเว็บแอปพลิเคชันอันโปร่งใสเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรม นับเป็นการเพิ่มนวัตกรรมใหม่ให้กับตลาดการค้าขาย

วินซ์ ปาดัว กล่าวว่า “ผมตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับ Mozido และได้นำประสบการณ์ด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มและผลิตภัณฑ์มาผลักดันนวัตกรรมให้กับบริษัทและลูกค้าของเรา ผมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเช่นเดียวกับ Mozido ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยการใช้นวัตกรรมดิจิทัลและอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อมอบ

ประสบการณ์ใหม่ และใช้เครือข่ายบริการด้านการค้าผ่านโทรศัพท์มือถือทั่วโลก”

เกี่ยวกับ Mozido

Mozido ให้บริการโซลูชันการค้าและการชำระเงินดิจิทัลที่เชื่อถือได้แก่ลูกค้าทั่วโลก ซึ่งรวมถึงโซลูชันระบบคลาวด์ที่มีความคุ้มค่า โซลูชันของ Mozido ทำงานร่วมกันได้ดีกับเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์มือถือทุกประเภท ทั้งยังสามารถผสานเข้ากับโฆษณา ข้อเสนอพิเศษ และผลิตภัณฑ์อื่นๆจากบุคคลที่สามได้อย่างง่ายดาย Mozido ดำเนินธุรกิจและให้บริการในสหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป และละตินอเมริกา โดยพร้อมช่วยเหลือลูกค้าในการบริหารการเงิน การชำระเงิน และบริการอื่นๆผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [mozido.com](http://mozido.com) หรือติดตามเราได้ทางทวิตเตอร์ @Mozido

ติดต่อ

แวน ลีห์

รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดของ Mozido

โทร. 512-518-2200